

อัตราและระบบภาษีในเวียดนาม

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยปกติอยู่ที่ร้อยละ 25 ยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา สํารวจ และทำเหมืองแร่ ซึ่งจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างร้อยละ 32-50 รัฐบาลจะเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทต่างชาติที่มีรายได้ในเวียดนาม กิจกรรมที่ชาวต่างชาติได้ทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (BCCs) และสถานประกอบการในประเทศภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณ โดยการนำเงินได้พึงประเมินสุทธิที่ได้รับในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราภาษีที่บังคับใช้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดในอัตราร้อยละ 25 ของเงินได้พึงประเมินสุทธิ นอกจากนี้จะมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เป็นมาตรฐานคงที่ร้อยละ 25 แล้ว ยังมีการคิดภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราพิเศษคือร้อยละ 10 และร้อยละ 20 สำหรับโครงการลงทุนต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและสถานที่ตั้ง โดยอัตราภาษีที่ลดลงนี้เป็นสิ่งจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

+ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 เป็นระยะเวลา 15 ปี	+ ธุรกิจใหม่ที่ตั้งและมีการลงทุนในพื้นที่ที่รัฐให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น High-Tech Zones, Economic Zones, Special difficult socio-economic conditions
	+ ธุรกิจใหม่ที่ตั้งและมีการลงทุนภาคเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยี การลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การผลิตซอฟต์แวร์
+ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ไม่มีกำหนดระยะเวลา	+ บริษัทที่ดำเนินงานในด้านสังคม เช่น การศึกษา การฝึกอบรมด้านอาชีพ สุขภาพ วัฒนธรรม กีฬา และสิ่งแวดล้อม
+ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 เป็นระยะเวลา 10 ปี	+ ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่และมีการลงทุนในพื้นที่ที่รัฐให้การสนับสนุน Regions with difficult socio-economic conditions
+ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ไม่มีกำหนดระยะเวลา	+ สหกรณ์การเกษตรและกองทุนกู้ยืมเพื่อประชาชน
+ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25	+ เป็นอัตราภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป ยกเว้นธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งมีอยู่จำกัดจะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 32-50

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้มีการนำมาใช้ สำหรับบุคคลธรรมดา (ทั้งชาวต่างชาติและชาวเวียดนาม) ที่อาศัยอยู่ในเวียดนามและมีคุณลักษณะดังนี้:

- อาศัยอยู่ในเวียดนาม 183 วันหรือมากกว่า 12 เดือน ติดต่อกันตามปีปฏิทิน นับจากวันแรกที่เข้ามาในประเทศ
- มีบ้านพักอาศัยในเวียดนามเป็นหลักแหล่งและอาศัยอยู่ในเวียดนามรวม 90 วัน หรือมากกว่าตามปีปฏิทิน



ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเวียดนามจะถูกเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับการจ้างงานและเงินได้ทางธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับภาษี	รายได้พึงประเมินต่อเดือน	รายได้พึงประเมินต่อปี	อัตราก้าวหน้า (ร้อยละ)
1	ไม่เกิน 5 ล้านด่ง	ไม่เกิน 60 ล้านด่ง	5
2	จาก 5 ถึง 10 ล้านด่ง	จาก 60 ถึง 120 ล้านด่ง	10
3	จาก 10 ถึง 18 ล้านด่ง	จาก 120 ถึง 216 ล้านด่ง	15
4	จาก 18 ถึง 32 ล้านด่ง	จาก 216 ถึง 384 ล้านด่ง	20
5	จาก 32 ถึง 52 ล้านด่ง	จาก 384 ถึง 624 ล้านด่ง	25
6	จาก 52 ถึง 80 ล้านด่ง	จาก 624 ถึง 960 ล้านด่ง	30
7	มากกว่า 80 ล้านด่ง	มากกว่า 960 ล้านด่ง	35

ชาวเวียดนามจะถูกหักภาษีเงินได้นอกเหนือจากการจ้างงานและเงินได้ทางธุรกิจ หากมีรายได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของเงินได้	อัตราก้าวหน้า(ร้อยละ)
+ ดอกเบี้ยและเงินปันผล	5
+ ค่าลิขสิทธิ์และแฟรนไชส์ เกิน 10 ล้านด่ง	5
+ เงินรางวัล มรดกและของขวัญ เกิน 10 ล้านด่ง	10
+ การขายหุ้นและหลักทรัพย์	20% ของกำไร หรือ 0.1% ของการขาย
+ การขายอสังหาริมทรัพย์	25% ของกำไร หรือ 2% ของการขาย

ชาวต่างชาติผู้มีเงินได้ในเวียดนามจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตราดังต่อไปนี้

ประเภทของเงินได้	อัตราก้าวหน้า (ร้อยละ)
+ กำไรจากการดำเนินธุรกิจ แบ่งตามประเภท	
+ การค้า	1% ของรายได้
+ บริการ	5% ของรายได้
+ การผลิต ก่อสร้าง ขนส่ง การดำเนินธุรกิจอื่นๆ	2% ของรายได้
+ ค่าจ้าง	20
+ อัตราดอกเบี้ยและเงินปันผล	5
+ การขายหุ้นและหลักทรัพย์	0.1% ของการขาย
+ การขายอสังหาริมทรัพย์ □	2% ของยอดขาย
+ สิทธิและแฟรนไชส์ เกิน 10 ล้านด่ง	5
+ มรดกและของขวัญ เกิน 10 ล้านด่ง	10

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

อัตราก้าวหน้ามูลค่าเพิ่มในเวียดนามโดยปกติมีการจัดเก็บที่ อัตราร้อยละ 10 สำหรับสินค้าและบริการ และมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ 5 สำหรับสินค้าที่มีการส่งเสริมการค้าและบริการ เช่น น้ำสะอาด ปุ๋ย อาหารสด และน้ำตาล เป็นต้น นอกจากนี้มีสินค้าและบริการบางอย่างได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น สินค้าและบริการเพื่อส่งออกหรือจำหน่ายในเขตอุตสาหกรรมส่งออก



4. ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หรือภาษีขายพิเศษ (Special Sale Tax)

โดยได้จำแนกอัตราภาษีออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มสินค้า ได้แก่ บุหรี่ ซิการ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยาสูบเหี่ยวและเปียร์ พาหนะ บรรทุกผู้โดยสารที่มีน้อยกว่า 24 ที่นั่ง พาหนะมอเตอร์สองล้อที่มีความจุกระบอกสูบมากกว่า 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร เครื่องบินและเรือยอชต์ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกินกว่า 90,000 BTU และไฟ
- กลุ่มบริการ ได้แก่ สถานบันเทิง อาบอบนวด คาราโอเกะ เครื่องสล็อตแมชชีน และอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ธุรกิจการพนัน ธุรกิจกอล์ฟ และล็อตเตอรี่

5. ภาษีศุลกากรนำเข้าและส่งออก (Import and Export Duties)

5.1 ภาษีนำเข้า (Import Duties)

โดยทั่วไปสินค้าที่ข้ามเข้ามาในเวียดนามจะต้องเสียภาษีนำเข้า โดยเฉพาะสินค้าที่นำเข้าผ่านประตูเวียดนามหรือพรมแดนทางถนน แม่น้ำ ทาเรือ สนามบิน รถไฟระหว่างประเทศ การส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และสถานที่อื่นๆ สำหรับการผ่านพิธีการทางศุลกากร ยกเว้น

- สินค้าส่งจากตลาดในประเทศเข้าไปสู่พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรือในทางตรงกันข้าม
- สินค้าอื่นๆ ที่มีการขายหรือแลกเปลี่ยนที่ถือเป็นการนำเข้าสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า
- สินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งไปยังประตูพรมแดน สินค้าผ่านพรมแดนเวียดนามหรือพรมแดนอื่นๆ ภายใตกฎหมายศุลกากร
- สินค้าเพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
- สินค้านำเข้าจากต่างประเทศไปสู่เขตปลอดภาษี และใช้ในเขตนั้นเท่านั้น
- สินค้ามาจากเขตปลอดภาษีหนึ่งไปยังอีกเขตปลอดภาษีหนึ่ง

อัตราภาษีนำเข้าทั้งอัตราพิเศษสุด อัตราพิเศษ และอัตราปกติ มีหลายอัตรา ได้แก่ ร้อยละ 0, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 และสูงสุด 100 ส่วนอัตราทั่วไปใช้กับการนำเข้าจากประเทศที่ใช้หลัก Non-MFN และเท่ากับ 1.5 เท่าของอัตราพิเศษ และมีการใช้อัตราพิเศษใช้กับการนำเข้า จากประเทศที่มีข้อตกลง MFN กับเวียดนาม รวมทั้งการใช้อัตราภาษีพิเศษสุด ใช้กับการนำเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลง พิเศษกับเวียดนาม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน

5.2 ภาษีส่งออก (Export Duties)

การส่งออกของเวียดนามได้รับการส่งเสริม ดังนั้น สินค้าและบริการที่ส่งออกส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษี ภาษีส่งออกจะเก็บกับสินค้าบางประเภทเท่านั้น เช่น แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ และเศษเหล็ก อัตราภาษีส่งออกของสินค้าเหล่านี้จะอยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 0-45 อัตราภาษีจะถูกระบุในรายการอัตราภาษีส่งออก (Export Tariff List) ออกโดยกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2011 ทองคำที่ส่งออกจะต้องเสียภาษีส่งออกที่อัตราร้อยละ 10



ตารางสรุปประเภทและอัตราภาษีสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ลำดับ	ประเภท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	25 10หรือ 20 32-50	สำหรับธุรกิจทั่วไป สำหรับภาษีอัตราพิเศษ สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับ การสำรวจ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และการสำรวจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
2	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	เก็บภาษีในอัตรา ก้าวหน้า ตั้งแต่ 0-40	
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10	สำหรับสินค้าและบริการโดยทั่วไป
4	ภาษีการค้าพิเศษ	15-65	ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
5	ภาษีศุลกากรนำเข้าและ ส่งออก	0-100	<ul style="list-style-type: none"> • ภาษีนำเข้าอัตราภาษีนำเข้าทั้งอัตราพิเศษ สุด อัตราพิเศษ และอัตราปกติ มีหลาย อัตรา ได้แก่ ร้อยละ 0, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 และสูงสุด 100 • ส่วนอัตราทั่วไปใช้กับการนำเข้าจาก ประเทศที่ใช้หลัก Non-MFN และเท่ากับ 1.5 เท่าของอัตราพิเศษ • และมีการใช้อัตราพิเศษใช้กับการนำเข้า จากประเทศที่มีข้อตกลง MFN กับเวียดนาม รวมทั้งการใช้อัตราภาษีพิเศษสุด ใช้กับ การนำเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษ กับเวียดนาม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ อาเซียน • ภาษีส่งออกอัตราภาษีจัดเก็บอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0-33

